

Source :

ไทยโพสต์

Date : - 8 ก.พ. 2561

Page :

3

No :

งามไล้'สพ.-คชก.' กีดกันชมชู้ชาวบ้าน แจงข้อมูลEIAอภัยศ

กรุงเทพฯ ● เมื่อวันพุธ กลุ่มคนรักหมู่บ้านเกิดบ่าเหน็จณรงค์เดินทางมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หลังได้รับหนังสือที่ ทส 10164/777 เชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการร้องเรียนการจัดทำรายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมสำหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน อ.บ่าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ของบริษัท ทีเอ็มคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด ที่ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 ก.ค.60 ในประเด็น 1.มีข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นประการใดที่เป็นเท็จ 2.บริษัทบิดเบือน ข้อมูลประเด็นใด 3.มีการกีดกันการมีส่วนร่วมของประชาชนประการใด และ 4.กระบวนการใดของบริษัทที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ชาวบ้านทั้ง 10 คนถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปให้ข้อมูล ขณะเดียวกัน ร.ต.อ.วีรธรรม กัลชนะ รอง สว.สส. สน.บางซื่อมาเจรจาและถ่ายรูปชาวบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ สผ. รวมทั้งขอรายชื่อชาวบ้านที่เข้าร่วมไป

“เจ้าหน้าที่ทำตัวเหมือนบริษัททีเอ็มฯ และเหมืองแร่ที่กีดกัน

ชาวบ้านในเวทีอีไอเอเมื่อ 24 ก.ค. 60 มาก ที่ประชุมมีนายสุโข (อุบลทิพย์) รองเลขาธิการ สผ.นั่งหัวโต๊ะ และมีตำรวจเข้ามานั่งจับบันทึกและรับฟังการชี้แจงข้อร้องเรียนครั้งนี้ เราได้พูดแค่ 5 นาทีแล้วเก็บมือถือนี้อ พร้อมมีการจกดชื้อคนพูดทั้งหมดเอาไว้ว่าใครพูดอะไรอย่างไร ตลอดการชี้แจงมีการย้าชาวบ้านตลอดว่ากำลังกล่าวหาบริษัททีเอ็มฯ รู้สึกถูกข่มขู่อยู่ตลอดเวลาว่าชาวบ้านกล่าวหาบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างไรหลักฐานไม่มีเอกสารชี้แจงเป็นการพูดย้าตลอดทั้งจากกรรมการและ สผ. ทั้งที่เราถูกกีดกันการมีส่วนร่วมไม่ให้เข้าร่วมเวทีอีไอเออภัยศ แล้วพวกเราคือพยานหลักฐานที่มีชีวิตในวันนั้น” ชาวบ้านระบุ

ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตด้วยว่า การถูกมองว่าไปกล่าวหาเขาและอาจถูกฟ้องกลับได้ เพราะในที่ประชุมมีการจับบันทึกและอัดเสียงไว้หมดทั้งจากเจ้าหน้าที่ สผ. ตำรวจ หมายความว่า การชี้แจงในวันนี้จะเปิดเผยให้บริษัทรับรู้ใช่หรือไม่ แล้วการตรวจสอบในวันนี้เพื่อคุ้มครองประชาชนตามที่ได้ร้องเรียนจะมีประโยชน์อะไร ในเมื่อหน้าที่คณะกรรมการและ สผ. คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่พูดให้ชาวบ้านรู้สึกพึ่งพาใครไม่ได้.